

## Weekly Consensus View Sideways



**Stock of The Week**  
**KCE**

### อยู่ในกรอบรอปัจจัยใหม่

- ❖ **Sideways:** มองตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหว Sideways จากการที่ไร้ปัจจัยใหม่ๆหนุน โดยสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่บริษัทส่วนใหญ่ได้ประกาศผลประกอบการ 2Q ครบแล้ว จึงทำให้แรงซื้อเก็งกำไรลดน้อยลง อีกทั้งแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่มีมาร่วม 3 สัปดาห์ แต่คาดแรงดังกล่าวจะบางลงจากแนวโน้มการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และจากประเด็นการปรับน้ำหนักของดัชนี MSCI ในวันที่ 13 ส.ค. ทำให้คาดจะมีเงินไหลออกไปสู่ตลาดหุ้นจีน การที่ SET ขาดปัจจัยใหม่และแรงซื้อต่างชาติหนุนน้อยลง ทำให้ทางฝ่ายมองกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้จะผันผวนอยู่ระหว่าง 1700 – 1750 จุด
- ❖ **ติดตามความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน:** ตลาดหุ้นในภูมิภาคเริ่มตอบรับกับข่าวดังกล่าวน้อยลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่จะมีตามมายังเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม และจะกลับมาส่งผลต่อ Sentiment ลงทุนได้ในที่สุด โดยการเคลื่อนไหวล่าสุดในการบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าจากทั้งสองฝ่าย จะมีผลในวันที่ 23 ส.ค. นี้

## Technical View

### ย่อเพื่อสะสม

ดัชนีพักตัวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Modi. Sto. อยู่ในภาวะ Overbought และมีสัญญาณขายพร้อมกับ MACD ที่ชะลอตัว ทำให้ดัชนีมีโอกาสพักตัวต่อในสัปดาห์นี้ ถือเป็นจังหวะซื้อเนื่องจากคาดว่าจะเป็นการย่อตัวตามรอบเท่านั้นและยังมีแนวโน้มที่อยู่ในขาขึ้น มีแนวรับอยู่ที่ 1690 และ 1660 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1745 และ 1775 จุด



**คาด S50U18 ผันผวนในกรอบ 1,115 - 1,140** หลังจบการประกาศงบ 2Q61 ในช่วงการประชุมนักวิเคราะห์และทบทวนประมาณการ คาดยังมีการเก็งกำไรแนวโน้มการดำเนินงานครึ่งปีหลังของหุ้นรายตัวเข้ามาในตลาด แต่ความตึงเครียดทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังเสี่ยงจะสร้างความผันผวนให้ตลาด ร่วมกับแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ จากการที่ MSCI จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น A-Share รอบสองในสัปดาห์นี้



**ราคาทองคำสปอตมีแนวโน้มปรับตัวลง** ครอบคลุม 1,220 – 1,180 เหรียญ ทางฝ่ายยังคงมุมมองราคาทองคำมีความเสี่ยงปรับตัวต่ำกว่า \$1,200 จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง หนุน FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า ประกอบกับภาพการเทขายทองคำต่อเนื่องของ SPDR ที่ยังคงขายทองคำอยู่ โดยในเดือนนี้ขายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 14 ตัน สะท้อนภาพราคาทองคำที่บริเวณ \$1,200 ยังไม่ได้เป็นราคาที่น่าสนใจของ SPDR